

TÂM GUƠNG SÁNG TRONG PHÒNG TRÀO THI ĐUA

“NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” NGÀNH GIÁO DỤC

Là một giáo viên mới chuyển công tác về trường Tiểu học Nguyễn Trãi được 2 năm, với bao sự bỡ ngỡ và lo lắng của một người mới đến, tôi đã biết đến sự gần gũi của chị và được chị giúp đỡ rất nhiều trong công tác chuyên môn và kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế, tôi đã học hỏi được ở chị rất nhiều điều. Người cho tôi niềm cảm hứng trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, đó là chị ***Cần Thị Lan Anh***, khối trưởng chủ nhiệm khối 3.

Nhắc đến chị, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến chị bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của chị.

- Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở năm học 2015 - 2016.
- Giáo viên dạy giỏi cấp Quận nhiều liên tục từ năm 2010 đến nay.
- Tháng 3 năm 2017, chị đạt giải Nhì giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Quận.

Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, chị nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp, những thế hệ đi trước, trong các đợt thi cấp cụm, Quận chị được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các kỹ năng xử lý tình huống của mình. Trong những giờ lên lớp, chị luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện... Không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức bổ ích, chị còn là một giáo viên chủ nhiệm – người mẹ hiền thứ hai của các con. Cũng chính bằng niềm đam mê ấy, chị đã hoàn thành xuất sắc tiết sinh hoạt theo chủ đề: “Em yêu biển đảo quê hương” cho học sinh lớp chị chủ nhiệm. Trong nhiều năm học, lớp của chị chủ nhiệm luôn đạt rất nhiều thành tích cao. Đặc biệt, năm học 2016 - 2017 lớp của chị dạy rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi giải Toán bằng Tiếng Việt, giải Toán bằng Tiếng Anh....



Những thành tích của học sinh lớp chị chủ nhiệm

Song song với lòng tận tâm rèn rũa học sinh, chị luôn có ý thức nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên vào bài giảng. Nhờ phương pháp dạy thuyết phục cộng với lòng say mê, yêu nghề, chị đã đào tạo được nhiều lớp học sinh giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp quận. Nhiều năm liền chị đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Sự tận tâm của một nhà giáo còn thể hiện cả trong ý thức trách nhiệm khi thiết kế mỗi tiết dạy trên lớp. Mỗi giờ dạy của chị luôn được thiết kế công phu, sáng tạo, cung cấp cho học trò đầy đủ kiến thức nhưng không gò bó, áp lực.



Những tiết dạy sáng tạo và đầy tâm huyết



Những tiết học đầy hứng thú với học sinh

Là một cô giáo trẻ nhưng có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, chị luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như chủ nhiệm lớp.



Một tiết hoạt động ngoài giờ chính khóa của lớp chị chủ nhiệm

Ở trường, chị không chỉ là người đồng nghiệp đầy trách nhiệm mà còn là người thầy, người chị tận tình với học trò và các đồng nghiệp trẻ tuổi. Với kinh nghiệm trong nghề của một người đi trước, chị luôn giúp đỡ, chỉ bảo tận tình cho những giáo viên trẻ còn bỡ ngỡ trong nghề. Tôi thật may mắn khi được là đồng nghiệp của chị. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và chu đáo của chị. Thành tích mà chị đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân và góp thêm thành tích cho nhà trường. Chị vẫn nói “Thành tích là sự cố gắng nỗ lực của học sinh và tập thể nhà trường” nhưng chính chị đã góp phần không nhỏ vào thành tích đó.



Cô và trò trong ngày kết nạp Đội



Cô và trò sau một năm học

Công việc bộn bề, hầu như ngày nào chị cũng ở trường từ sáng sớm đến tối mịt, có những tối mùa đông lạnh buốt, tôi vẫn thấy chị làm việc. Vất vả là thế, tận tụy là thế nhưng chị rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn ở bên động viên và ủng hộ chị. Không chỉ là một giáo viên giỏi, chị còn là một người vợ đảm đang, một người mẹ thương yêu các con. Chị là điển hình của người phụ nữ Việt Nam "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"! Không chỉ làm tốt việc ở trường, trong gia đình chị là người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, chăm sóc chồng con tận tụy, khéo léo. Các con của chị bé nào cũng ngoan ngoãn, khỏe mạnh, giỏi giang, độc lập trong học tập. Chồng chị luôn yên tâm và tự hào vì có người vợ đảm đang như chị.

Chị luôn thực hiện đúng mọi chủ trương đường lối của Đảng, luôn đi đầu, gương mẫu và tích cực vận động đồng nghiệp tham gia phong trào thi đua của ngành. Chị được tập thể tin nhiệm, luôn có ý thức tập hợp, xây dựng mỗi đoàn kết nhất trí trong nhà trường và xây dựng tập thể lớn mạnh, thống nhất từ các khối lớp đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Chị luôn nhiệt tình tham gia các phong trào do nhà trường và đoàn thể tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều người hỏi về bí quyết, chị tâm sự “Ước mơ của tôi từ nhỏ là được làm cô giáo. Yêu nghề giáo và yêu những cô cậu học trò hồn nhiên. Tôi muốn truyền niềm đam mê và tình yêu ấy cho thật nhiều thế hệ học trò. Những điều này luôn là nguồn động lực để làm tốt mặc dù đôi khi có chút khó khăn”, “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Những lời tâm sự ấy của chị như thôi thúc, thức tỉnh trong tôi phải phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Những thành công mà chị đạt được đã đánh dấu trong sự nghiệp, đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục nói chung và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Tôi luôn khâm phục và kính trọng, yêu thương chị, người chị, người đồng nghiệp kính trọng của tôi.

Đặng Mỹ Bình – GVCN lớp 3D

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội